

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn huyện Thanh Bình

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1615/VPUBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp về việc vận hành lò đốt rác và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại bãi rác Tân Phú, huyện Thanh Bình;

Thực hiện Công văn số 1195/STNMT-CCBVMT ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy nhanh triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh,

Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo tình hình triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, cụ thể như sau:

Trên địa bàn huyện Thanh Bình có 01 (một) cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Bãi rác Thanh Bình) theo Quyết định số 789/QĐ-UBND.HC ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Để thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với cơ sở nêu trên, UBND huyện Thanh Bình đã đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Tân Phú.

Hiện nay, Công trình Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Tân Phú đã được xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình và đang vận hành thử nghiệm hạng mục Lò đốt rác từ ngày 15/8/2019 đến nay, nhằm để đánh giá hiệu quả hoạt động và làm cơ sở kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án. Khi đã hoàn thành việc xử lý triệt để, đầu tư hoàn

chính hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn về môi trường theo kết quả kiểm tra, xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thì UBND huyện Thanh Bình sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị xóa tên khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Thanh Bình về tình hình triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;
- TT.HU, TT.HĐND Huyện;
- CT và các P.CT.UBND Huyện;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT, PTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Văn Đồi